

Số: 295/BC-HĐND

Krông Pa, ngày 14 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình công tác năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác năm 2024, như sau:

A- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023

I. Những kết quả đạt được

1. Kết quả hoạt động của Ban

Phối hợp với hai Ban HĐND huyện, dự kiến, đề xuất nội dung giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2023. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Ban năm 2023.

Tham dự các Kỳ họp HĐND xã, thị trấn để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tám, Kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện; báo cáo với cử tri nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các Kỳ họp thứ Tám, Kỳ họp thứ Mười một, được Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện trả lời.

Tham mưu Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực và hai Ban HĐND các xã, thị trấn; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện.

Tham dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện; các cuộc họp của UBND huyện mời liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban.

2. Công tác tham gia chuẩn bị các Kỳ họp, phiên họp

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và hai Ban HĐND huyện, tham mưu Thường trực HĐND huyện hoàn thiện các văn bản sau Kỳ họp thứ Tám, (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND huyện khóa XII. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức thành công 04 Kỳ họp; trong đó 03 Kỳ họp chuyên đề: (Kỳ họp thứ Chín, thứ Mười, thứ Mười hai để giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện); Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp thường lệ giữa năm) và chuẩn bị nội dung, chương trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện.

3. Hoạt động thẩm tra

Tính đến ngày 13/11/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức 04 phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình HĐND huyện, gồm: 04 báo cáo và 36 dự thảo Nghị quyết, (10 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Chín, thứ Mười (chuyên đề) HĐND huyện; 04 báo cáo, 04 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp thường lệ giữa năm); 02 dự thảo Nghị quyết trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện); 20 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

4. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề gồm: Việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 03¹ cơ quan, đơn vị cấp huyện từ năm 2020 đến năm 2022. (đã có Báo cáo số: 99/BC-HĐND ngày 12/5/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện); Việc triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn 06² xã, thị trấn từ năm 2020 đến năm 2022. (đang xây dựng Báo cáo kết quả giám sát).

Tham mưu Thường trực HĐND huyện dự thảo Quyết định, Kế hoạch kèm đề cương và Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã; (đã có Báo cáo số: 180/BC-HĐND ngày 11/7/2023 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện). Tham mưu Đoàn Khảo sát của Thường trực HĐND huyện, xây dựng Báo cáo kết quả Khảo sát việc điều chỉnh, bổ sung dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện. (đã có Báo cáo số: 264/BC-HĐND ngày 03/11/2023 của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện).

Ngoài ra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện còn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện³; Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện⁴; Đoàn giám sát của Ban Dân tộc⁵, Ban Pháp chế⁶ HĐND huyện.

Thực hiện giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện tại nơi ứng cử, (theo Kế hoạch số: 29/KH-HĐND ngày 18/3/2022; Kế hoạch số: 81/KH-HĐND ngày 02/6/2023; Kế hoạch số: 257/KH-HĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực HĐND huyện).

5. Một số hoạt động khác

¹ Phòng TN-MT huyện; phòng GD&ĐT huyện; Trung tâm VH&TT huyện.

² UBND thị trấn Phú Túc và UBND các xã Ia Rmok, Chư Drăng, Chư Ngọc, Uar, Chư Răm.

³ Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử hai cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2022.

⁴ Nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn 07 xã Krông Năng, Đát Bông, Ia Mlah, Ia Rсай, Chư Răm, Uar, Chư Gu. Công tác Thi hành án Dân sự trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2023.

⁵ Việc triển khai thực hiện Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP tại 05 đơn vị trường trong huyện. Kết quả thực hiện xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS tại 03 xã theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của BTV Tỉnh ủy Gia Lai.

⁶ Công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã từ năm 2020-2022. Việc thu nộp các loại phí, lệ phí, giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có thu từ năm 2020-2022.

Tham gia Đoàn công tác của huyện đi thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, các lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu và nắm tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh – liệt sĩ 27/7; tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024; thăm chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các đơn vị trường học theo kế hoạch của UBND huyện.

Tham gia Hội nghị tiếp xúc của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện với cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh; tiếp xúc với cử tri tại nơi ứng cử sau Kỳ họp thứ Tám, trước và sau Kỳ họp thứ Mười một, trước Kỳ họp thứ Mười ba HĐND huyện theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai; Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai; các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, UBND huyện và cấp trên tổ chức, khi được mời.

Thực hiện trực tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo Kế hoạch phân công và một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện giao.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực HĐND huyện, sự tích cực của các thành viên trong Ban, sự phối hợp của Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, đạt tiến độ, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Hoạt động thẩm tra của Ban được chủ động, chuẩn bị và nghiên cứu kỹ trên cơ sở các văn bản do các cơ quan được UBND huyện giao soạn thảo trình tại các Kỳ họp, phiên họp; hoạt động thẩm tra bảo đảm tính nguyên tắc, phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp pháp, thống nhất của nội dung thẩm tra với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nội dung báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban. Báo cáo thẩm tra trình bày ngắn gọn, đầy đủ thông tin, giúp Hội đồng nhân dân huyện có cơ sở xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Hoạt động giám sát của Ban được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đầu năm. Báo cáo kết quả giám sát được đề cập, đánh giá, phản ánh đúng tình hình của các đơn vị chịu sự giám sát; những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị chịu sự giám sát được Ban tham gia, góp ý và chỉ rõ trên cơ sở áp dụng các văn bản pháp luật và địa phương quy định; từ đó giúp cho các đơn vị sau khi được giám sát hoàn chỉnh báo cáo, sửa chữa, khắc phục.

- Ngoài ra, Ban tích cực tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện và Hai Ban HĐND huyện. Phối hợp với Văn

phòng HĐND-UBND huyện, hai Ban HĐND huyện trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các Kỳ họp, phiên họp của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện đảm bảo, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

2. Hạn chế

- Công tác thẩm tra của Ban đôi lúc còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban liên quan đến nhiều lĩnh vực, khối lượng hồ sơ, tài liệu nhiều; tuy nhiên, nhiều nội dung, văn bản cơ quan soạn thảo gửi tới còn chậm, dẫn đến các thành viên của Ban ít có thời gian nghiên cứu để tham gia sâu vào các vấn đề cụ thể.

- Bên cạnh đó, Ban chỉ có 01 Phó Ban hoạt động chuyên trách; Trưởng Ban và các thành viên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, xã, có khối lượng công việc nhiều, do vậy việc sắp xếp thời gian hoạt động có lúc bị trùng, nên đôi lúc cũng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động chung của Ban.

B. Phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2024

Tập thể Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế của năm 2023; phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:

1. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và Phó Ban chuyên trách năm 2023 theo văn bản số: 2089/UBND-NC ngày 09/11/2023 của UBND huyện, về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại CBCCVV năm 2023.

2. Chấp hành thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

3. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc và các ngành có liên quan, tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung, chương trình để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), hoàn thiện các văn bản sau Kỳ họp. Đồng thời tham mưu Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các Kỳ họp thường lệ, Kỳ họp chuyên đề (nếu có) năm 2024 theo Luật định.

4. Thảo luận, thống nhất trong tập thể Ban để xây dựng và ban hành chương trình công tác; chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2024.

5. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND huyện, các Kỳ họp HĐND huyện, các hội nghị khác do UBND huyện và các cơ quan, đơn vị mời.

6. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm với Thường trực HĐND huyện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

7. Thực hiện công tác trực tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch phân công. Phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nơi ứng cử để tổ chức tiếp xúc với cử tri trước và sau các Kỳ họp. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện giao.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2024.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Các thành viên của Ban KT-XH;
- VP.HĐND&UBND huyện;
- Lưu: Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kiều Diễm